

Điều khoản bổ sung cho AI tạo sinh Adobe

Ngày hiệu lực: 04/06/2024.

Những Điều khoản bổ sung này và [Nguyên tắc dành cho người dùng AI tạo sinh Adobe](#) có tại www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-user-guidelines_vn ("**Nguyên tắc**") điều chỉnh việc bạn sử dụng các tính năng AI tạo sinh trong các Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, và được dẫn chiếu trong [Điều khoản sử dụng chung của Adobe](#) ("**Điều khoản chung**") có tại https://www.adobe.com/go/terms_vn (những Điều khoản bổ sung này, Nguyên tắc và Điều khoản chung được gọi chung là "**Điều khoản**"). Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây có ý nghĩa giống như được định nghĩa trong Điều khoản chung.

- 1. Tạo nội dung.** Khi sử dụng các tính năng AI tạo sinh, bạn có thể được yêu cầu nhập hoặc tải nội dung lên, chẳng hạn như tệp âm thanh, tệp video, tài liệu, hình ảnh hoặc văn bản (bao gồm mọi thông số cho đầu ra, chẳng hạn như tỷ lệ khung hình, phong cách, v.v.) (gọi chung là "**Đầu vào**"). Đầu vào sẽ được các Dịch vụ và Phần mềm sử dụng để tạo đầu ra, chẳng hạn như hình ảnh, văn bản, hiệu ứng văn bản, tệp đồ họa véc-tơ, tệp âm thanh hoặc tệp video, sẽ được cung cấp trong Dịch vụ và Phần mềm ("**Đầu ra**"). Đầu vào và Đầu ra là Nội dung của bạn (chứ không phải Tệp nội dung hoặc Tệp mẫu) và tất cả các điều khoản quản lý Nội dung trong Điều khoản đều áp dụng cho Đầu vào và Đầu ra. Bạn phải sử dụng các tính năng AI tạo sinh, Đầu vào và Đầu ra theo Điều khoản (có thể được sửa đổi theo thời gian). Adobe có quyền điều chỉnh, giới hạn, vô hiệu hóa, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập các tính năng AI tạo sinh của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho bạn.
- 2. Đầu vào.** Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đầu vào của mình. Bạn không được gửi những Đầu vào: (a) bao gồm nhãn hiệu hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ khi bạn có đủ quyền đối với những tài liệu đó; (b) nhằm mục đích tạo ra Đầu ra về cơ bản giống với tác phẩm có bản quyền của bên thứ ba hoặc được bảo vệ bởi Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ khi bạn có đủ quyền đối với tác phẩm đó; (c) chứa thông tin cá nhân, trừ khi bạn tuân thủ tất cả các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư áp dụng cho thông tin cá nhân đó, bao gồm việc cung cấp thông báo về quyền riêng tư và lấy sự đồng ý, nếu được yêu cầu; (d) vi phạm pháp luật hiện hành; hoặc (e) vi phạm Điều khoản. Chúng tôi có thể tự động chặn Đầu vào của bạn, theo quyết định riêng của mình, nếu cho rằng thông tin đó vi phạm quyền của bên thứ ba, luật hiện hành hoặc Điều khoản.
- 3. Đầu ra.**
 - 3.1. Trách nhiệm của bạn.** Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo và sử dụng Đầu ra, cũng như đảm bảo Đầu ra tuân thủ các Điều khoản; tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ, nhà cung cấp hoặc quy trình có sẵn để sàng lọc và chặn Đầu ra có thể vi phạm luật hiện hành, quyền của bên thứ ba hoặc Điều khoản, trước khi cung cấp Đầu ra cho bạn. Adobe từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Đầu ra, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý rằng Đầu ra sẽ không vi phạm các quyền của bên thứ ba hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Ngoài ra, bạn không được xóa hoặc thay đổi bất kỳ hình mờ hoặc siêu dữ liệu nào của Content Authenticity Initiative (ví dụ: Thông tin xác thực nội dung) có thể được tạo cùng với Đầu ra, hoặc cố gắng đánh lừa người khác về nguồn gốc của Đầu ra. Vui lòng truy cập contentauthenticity.org để biết thêm thông tin.
 - 3.2. Sự phù hợp của Đầu ra.** Việc sử dụng các tính năng AI tạo sinh có thể tạo ra Đầu ra không mong muốn hoặc không phù hợp với một số người dùng. Đầu ra có thể không phải là duy nhất và những người dùng khác sử dụng các tính năng AI tạo sinh cũng có thể tạo ra Đầu ra giống hệt hoặc tương tự. Đầu ra có thể không được bảo vệ bởi Quyền sở hữu trí tuệ.
 - 3.3. Không đào tạo AI/ML.** Bạn không được và không được cho phép các bên thứ ba sử dụng bất kỳ nội dung, dữ liệu, đầu ra hoặc thông tin nào khác nhận được hoặc bắt nguồn từ bất kỳ tính năng AI tạo sinh nào, bao gồm mọi Đầu ra, để trực tiếp hoặc gián tiếp tạo, đào tạo, kiểm tra hoặc cải thiện bất kỳ thuật toán học máy hoặc hệ thống trí tuệ nhân tạo nào, bao gồm mọi kiến trúc, mô hình hoặc trọng số.

- 3.4. **Ngoại lệ.** Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ Điều khoản, mục 8.2 (Bồi thường) của Điều khoản chung không áp dụng cho Đầu ra không phải văn bản được tạo từ Đầu vào dựa trên văn bản. Ví dụ: mục 8.2 không áp dụng cho Đầu ra là hình ảnh được tạo từ Đầu vào dựa trên văn bản được cung cấp cho tính năng [chuyển văn bản thành hình ảnh](#) của Adobe Firefly.
4. **Cấp phép cho Adobe.** Quy định cấp phép sau đây sẽ áp dụng khi bạn sử dụng các tính năng AI tạo sinh Firefly.
- 4.1. **Đầu vào dựa trên văn bản của người dùng miễn phí.** Nếu bạn hiện không có gói đăng ký trả phí cho Dịch vụ và Phần mềm và gửi văn bản Đầu vào (bao gồm mọi bối cảnh về thiết kế, chẳng hạn như phong cách) cho tính năng AI tạo sinh, thì bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, phân phối, sửa đổi, cấp phép lại, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai hoặc dịch cả Đầu vào đã gửi và mọi Đầu ra tương ứng cho bất kỳ mục đích nào. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp công khai Đầu vào và Đầu ra của bạn cho những người dùng khác và cho phép những người dùng đó sử dụng Đầu vào hoặc Đầu ra để tạo nội dung của riêng họ. Giấy phép này vẫn tồn tại khi Điều khoản chấm dứt hoặc hết hạn. Nếu không muốn cấp cho chúng tôi giấy phép này, bạn nên mua gói đăng ký trả phí cho Dịch vụ và Phần mềm.
- 4.2. **Thư viện Firefly.** Ngoài những nội dung trên, nếu bạn gửi Đầu ra tới thư viện Firefly, một tính năng của [firefly.adobe.com](#), bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, phân phối, sửa đổi, cấp phép lại, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai hoặc dịch cả Đầu ra đã gửi và Đầu vào tương ứng cho mục đích tiếp thị, đồng thời cho phép những người dùng Firefly khác sử dụng Đầu vào và Đầu ra nêu trên để tạo Đầu ra của riêng họ.
5. **Gói đăng ký Bổ sung tín dụng tạo sinh Creative Cloud.** Đối với những khách hàng Creative Cloud có gói đăng ký Bổ sung tín dụng tạo sinh Creative Cloud ("Gói đăng ký Bổ sung AI tạo sinh") thông qua VIP, VIP Marketplace hoặc VIP Custom, phần 5 này sẽ được áp dụng. Phần mềm và Dịch vụ của bạn có thể bao gồm các tính năng AI tạo sinh cần sử dụng tín dụng tạo sinh. Tín dụng tạo sinh cho phép bạn tạo Đầu ra dựa trên Đầu vào mà bạn cung cấp cho một số tính năng AI tạo sinh nhất định. Số tín dụng cần dùng sẽ thay đổi tùy theo loại tính năng tạo sinh sử dụng và loại hoặc số lượng Đầu ra được tạo (tìm hiểu thêm [tại đây](#)). Trong thời hạn của Gói đăng ký tiện ích bổ sung AI tạo sinh, số lượng tín dụng tạo sinh thể hiện trong gói đăng ký bạn mua sẽ hết hạn theo chu kỳ hàng tháng vào Ngày tròn một chu kỳ sử dụng. Mỗi tháng, tài khoản của bạn sẽ được đặt lại về cùng số lượng tín dụng tạo sinh trong suốt thời hạn Gói đăng ký tiện ích bổ sung AI tạo sinh. Số tín dụng tạo sinh chưa sử dụng sẽ không được bảo lưu. Mọi Gói đăng ký Bổ sung AI tạo sinh sẽ không được tính vào Mức chiết khấu chọn lọc hoặc Mức chiết khấu số lượng lớn.
6. **Gói đăng ký Tiện ích Trợ lý AI cho Acrobat.** Đối với những khách hàng có gói đăng ký tiện ích Trợ lý AI cho Acrobat, phần 6 này sẽ được áp dụng. Việc bạn sử dụng các tính năng AI tạo sinh của Acrobat sẽ được quản lý theo [Chính sách sử dụng AI tạo sinh của Acrobat](#) trong đó mỗi người dùng được phân bổ các Yêu cầu. Trong thời hạn của gói đăng ký tiện ích Trợ lý AI cho Acrobat, số lượng Yêu cầu thể hiện trong gói đăng ký bạn mua sẽ hết hạn theo chu kỳ hàng tháng vào Ngày tròn một chu kỳ sử dụng. Số Yêu cầu chưa sử dụng hết sẽ không được chuyển. Không được sử dụng những Yêu cầu này cho hoặc kết hợp với [tín dụng tạo sinh Creative Cloud](#).
7. **Đền bù cho Đầu ra của Firefly.** Phần 7 này chỉ áp dụng nếu bạn: (1) sử dụng Creative Cloud dành cho nhóm hoặc Creative Cloud dành cho khách hàng doanh nghiệp và (2) đã mua gói Creative Cloud Pro Edition hoặc Creative Cloud, Phiên bản 4 đi kèm với khoản bồi thường Đầu ra của Firefly ("**Gói đủ điều kiện**").
- 7.1. **Định nghĩa**
- 7.1.1. "**Đơn vị liên kết**" đối với một thực thể nghĩa là bất kỳ thực thể nào khác kiểm soát, bị kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với thực thể đó. Theo mục đích của định nghĩa này, thuật ngữ "kiểm soát" nghĩa là quyền lực trực tiếp hoặc gián tiếp để chỉ đạo các công việc của một thực thể thông

qua ít nhất 50% cổ phần, quyền biểu quyết, sự tham gia hoặc lợi ích kinh tế trong thực thể đó.

7.1.2. **"Tính năng Firefly đủ điều kiện"** nghĩa là các tính năng Firefly được liệt kê trong phần Mô tả sản phẩm Firefly.

7.1.3. **"Nền tảng Firefly đủ điều kiện"** nghĩa là những Dịch vụ và Phần mềm được liệt kê trong Mô tả sản phẩm của Firefly, cung cấp quyền truy cập vào các Tính năng Firefly đủ điều kiện mà Adobe có thể cập nhật theo thời gian.

7.1.4. **"Sự kiện xuất"** nghĩa là một người dùng được cấp phép theo Gói đủ điều kiện đã thực hiện một hành động liên quan đến Đầu ra Firefly trong một Nền tảng Firefly đủ điều kiện như được liệt kê trong Mô tả sản phẩm Firefly mà Adobe có thể cập nhật theo thời gian.

7.1.5. **"Mô tả Sản phẩm Firefly"** nghĩa là nội dung mô tả có tại helpx.adobe.com/vn_vi/legal/product-descriptions/adobe-firefly.html (hoặc URL sau này) mà Adobe có thể cập nhật theo từng thời điểm.

7.1.6. **"Đầu ra Firefly được đền bù"** nghĩa là Đầu ra được tạo để phản hồi Đầu vào khi sử dụng Tính năng Firefly đủ điều kiện trên một Nền tảng Firefly đủ điều kiện và cung cấp cho người dùng sau Sự kiện xuất.

7.2. **Trách nhiệm đền bù của chúng tôi.** Với điều kiện là Đầu ra Firefly được đền bù được sử dụng phù hợp với các Điều khoản và tuân theo mục 7.3 (Điều kiện đền bù), chúng tôi sẽ bảo vệ mọi khiếu nại, hành động hoặc thủ tục pháp lý của bên thứ ba thực hiện đối với một cá nhân hoặc tổ chức trong thời hạn những Điều khoản cáo buộc rằng việc bạn hoặc Đơn vị liên kết của bạn sử dụng Đầu ra Firefly được đền bù trực tiếp vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba ("**Khiếu nại về vi phạm**"). Chúng tôi sẽ thanh toán các thiệt hại, tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan trực tiếp đến Khiếu nại về vi phạm và được phán quyết cuối cùng bởi tòa án có thẩm quyền hoặc được đồng ý trong thỏa thuận giải quyết bằng văn bản do chúng tôi ký.

7.3. **Điều kiện đền bù.** Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Khiếu nại về vi phạm nào:

7.3.1. phát sinh từ: (1) bất kỳ sửa đổi nào đối với Đầu ra, bao gồm mọi Dịch vụ và Phần mềm; (2) bất kỳ sự kết hợp nào của Đầu ra với bất kỳ tư liệu, nội dung hoặc thông tin nào khác; (3) bất kỳ việc sử dụng Đầu ra nào vi phạm các Điều khoản này; (4) bất kỳ việc sử dụng Đầu ra nào sau khi chúng tôi đã yêu cầu bạn ngừng sử dụng; (5) bất kỳ Đầu ra nào dựa trên Đầu vào không phải văn bản, trong đó Đầu vào đó có thể dẫn đến Khiếu nại về vi phạm; (7) bối cảnh sử dụng Đầu ra; hoặc (8) bất kỳ nội dung nào không phải là nội dung nghe - nhìn được hiển thị hoặc phát bằng Tính năng Firefly đủ điều kiện, ví dụ: bất kỳ siêu dữ liệu kỹ thuật nào có thể được Tính năng Firefly đủ điều kiện tạo ra, chẳng hạn như siêu dữ liệu tệp và thông số phản hồi truy vấn.

hoặc

7.3.2. nếu bạn không thể: (1) thông báo cho chúng tôi bằng văn bản về Khiếu nại về vi phạm ngay khi biết hoặc nhận được thông báo sớm hơn, trong phạm vi chúng tôi chịu ảnh hưởng của việc không thông báo này; (2) cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ hợp lý theo yêu cầu để bào chữa hoặc giải quyết Khiếu nại về vi phạm; (3) cung cấp cho chúng tôi độc quyền kiểm soát và thẩm quyền giải quyết Khiếu nại về vi phạm; hoặc (4) không thừa nhận về Khiếu nại về vi phạm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

7.4. **Giới hạn trách nhiệm pháp lý.** **Bất kể mọi điều trái ngược có trong Điều khoản hoặc trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi, tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp tối đa của chúng tôi**

đối với Đầu ra Firefly được đền bù trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá 10.000 USD cho mỗi (a) Đầu ra Firefly được đền bù hoặc (b) Khiếu nại về vi phạm (hoặc tập hợp các Khiếu nại về vi phạm liên quan). Bất kể các quy định giới hạn áp dụng khác, mọi hành động hoặc thủ tục giải quyết tranh chấp đều phải bắt đầu trong vòng hai năm kể từ lúc diễn ra hành động, sự kiện hoặc sự việc làm phát sinh khiếu nại.

- 7.5. **Biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền.** Những điều trên nêu rõ toàn bộ trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ của chúng tôi cũng như biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn đối với mọi khiếu nại về Đầu ra hoặc Khiếu nại về vi phạm.